
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

คร้ังที่ ๗/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 
 

ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์นภาพร  ตุ้มทองค า แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ กรรมการ 
๓. อาจารย์สุปราณี  พิศมัย แทนคณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
๔. อาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว  ข้องรอด แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์  เอ่ียมส าอาง แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์  อินทรสุข แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ 
๗. นางจินตนา  ศักดิ์เสถียรกุล หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
๘. นางสาววณิชยา  บัวสิงค า หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ กรรมการ 
๙. อาจารย์สุภาพร  บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ ดร.เอกชัย  แสงโสดา รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางพัชริยา  ศรีสด หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวชนากานต์  พิณเขียว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้จดบันทึกการประชุม  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล อาจารย์ ผู้น าเสนอหลักสูตร  
๓. นางอรทัย  เพชระบูรณิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๔. นายคณพศ  คงศิริเพชร นักวิชาการศึกษา 
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๑๕ น. 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ท าหน้าที่เป็นประธาน    
ในที่ประชุม ได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุม และ 
แจ้งเรื่องต่างๆ ให้ทีป่ระชุมได้ทราบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 ๑.๑ เรื่อง รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ๑.๑.๑ เรื่อง ขอเพิ่ม – ถอน ระเบียบวาระการประชุม 

  อาจารย์ ดร.เอกชัย แสงโสดา รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน แจ้งขอเพ่ิมระเบียบวาระการประชุม จ านวน ๙ วาระ ดังนี้  

 -  เพ่ิมระเบียบวาระที ่๑.๑.๒ เรื่อง แจ้งการดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ 

 -  เพ่ิมระเบียบวาระที่ ๑.๑.๓ เรื่อง แจ้งการใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยในการ 
ฉีดวัคซีนพระราชทานและเป็นโรงพยาบาลสนาม 

 -  เพ่ิมระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง นโยบายของคณะรัฐมนตรีในการลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 -  เพ่ิมระเบียบวาระที่ ๓.๓ เรื่อง รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาขึ้นทะเบียน
รายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 -  เพ่ิมระเบียบวาระที่ ๓.๔ เรื่อง การขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรใหม่และขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ......) 

 -  เพ่ิมระเบียบวาระที ่๓.๕ เรื่อง การเชิญประชุมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบังคับ
สภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 -  เพ่ิมระเบียบวาระที ่๔.๑๐ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาท่ัวไป ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 -  เพ่ิมระเบียบวาระที ่๕.๑๑ เรื่อง พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าลงทะเบียน
เหมาจ่ายหลักสูตรเพ่ือการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  

 -  เพ่ิมระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ เรื่อง พิจารณาขอปรับแผนการเรียนของนักศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่เรียน ๖๔๑๒๐๒๐๖๔๑ 

 มติ รับทราบ การเพ่ิมวาระการประชุม 
 

  ๑.๑.๒ เรื่อง แจ้งการดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  

 รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้ง 
การดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการลดการใช้กระดาษ
ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และมหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมรณรงค์
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ในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยการน ารูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 มติ รับทราบ การดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  
 

 ๑.๑.๓ เรื่อง แจ้งการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยในการฉีดวัคซีนพระราชทานและ 
เป็นโรงพยาบาลสนาม  

 รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งการใช้
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยในการฉีดวัคซีนพระราชทาน ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ณ หอประชุมประกายเพชร และการใช้พ้ืนที่หอประชุมหลังใหมเ่ป็นโรงพยาบาลสนาม  

 มติ รับทราบ การใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยในการฉีดวัคซีนพระราชทาน ในวันที่ ๒๗ 
และ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งใช้สถานที่เป็นโรงพยาบาลสนาม 
 

 ๑.๓ เรื่อง รายงานติดตามการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการวิชาการ  

 ๑.๓.๑  เรื่อง รายงานการติดตามการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการวิชาการ   
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 อาจารย์ ดร.เอกชัย แสงโสดา รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน กล่าวว่า รายงานติดตามการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ผู้ที่รายงาน ข้อมูลที่รายงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

หัวหน้างาน
พัฒนาและ

ส่งเสริมวิชาการ 

๑. แจ้งมติคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรี
ทางการศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี) 
 มติ  รับทราบ มติคณะอนุกรรมการประเมิน เพื่อการ 
รับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี) โดยมอบ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานไปยังหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) ในการเพิ่มแนวทางในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และรอการรับทราบภายในวันที่ 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ด า เ นิ น ก า ร แ จ้ ง
หลักสูตรครุศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 
เรียบร้อยแล้ว 

 

หัวหน้างาน
พัฒนาและ

ส่งเสริมวิชาการ 

๒. พิจารณาการเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรใหม่ 
 มติ เห็นชอบ โดยมอบสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในการเทียบ
ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรใหม่ ด าเนินการตรวจสอบและยืนยัน
ข้อมูลกลับมายังส านั กส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
เพื่อด าเนินการจัดท าประกาศต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการ  

หัวหน้างาน
พัฒนาและ

ส่งเสริมวิชาการ 

๓. พิจารณาอนุญาตเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  

ม ติ  อนุญ าต ให้ เ ปลี่ ยนแปลงอาจ ารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

อยู่ ร ะห ว่ า ง น า เ ข้ า 
ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัย 
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ผู้ที่รายงาน ข้อมูลที่รายงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

ดร.กมลฉัตร กล่อมอิ่ม เปลี่ยนเป็น นางสาวพิชญาภา ตรีวงษ์ 
พร้อมท้ังเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 

นางสาว 
ชนากานต์  
พิณเขียว 

๔. พิจารณาแนวทางการจัดท าเล่มระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวิชาการครั้งต่อไป 
 มติ  เห็นชอบ แนวทางการจัดท า เล่มระเบียบวาระ 
การประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ งต่อไป โดยมอบ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการอัพโหลด 
เล่มระเบียบวาระการประชุมไปยัง Google Drive และส่งลิงค์
ดังกล่าวไปยัง Line กลุ่มคณะกรรมการวิชาการ เพื่อให้
คณะกรรมการด าเนินการต่อไป ส่วนเอกสารวาระนอกเล่ม 
การประชุมให้ด าเนินการฉายข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาหรือรับทราบข้อมูลดังกล่าวต่อไป 

ส านักส่งเสริมวิชาการ 
แ ล ะ ง า น ท ะ เ บี ย น
ด าเนินการอัพโหลด
เ ล่ ม ร ะ เ บี ย บ 
ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
ไปยัง Google Drive 
และส่งลิงค์ดั งกล่าว 
ไปยัง Line กลุ่ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
วิชาการ เรียบร้อยแล้ว 

 

 มติ  รับทราบ รายงานการติดตามการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  
เม่ือวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และการรับรองมติคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ (แบบหนังสือเวียน) เมือ่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

  อาจารย์ ดร.เอกชัย แสงโสดา รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
กล่าวว่า ขอใหกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และการรับรองมติคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ (แบบหนังสือเวียน) เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข  

 มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และการรับรองมติคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 
(แบบหนังสือเวียน) เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๔  

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารับทราบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในระบบ CHECO 
และการติดตามผลการด าเนินงานพิจารณารับทราบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

 นางสาววณิชยา บัวสิงค า หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ กล่าวว่า ตามที่ 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้แจ้งมติคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 
๔ ปี) โดยให้สถาบันจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามมติคณะอนุกรรมการฯ ภายใน ๔๕ วัน รวมไปถึงการรับทราบหลักสูตร
ในระบบ CHECO ด้วยนั้น ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ติดตามการรับทราบหลักสูตรไปยังส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างต่อเนื่องและขอรายงานการติดตาม ดังนี้  
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ล าดับ หลักสูตร วันที่รับทราบ/สถานะ 
ในระบบ CHECO 

๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๒) ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๒) ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๒) ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๔ ปี)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (๔ ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๗ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (๔ ปี)  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

A2/2 อยู่ระหว่าง
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ 

๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ส่งกลับไปยัง สป.อว. แล้ว 
๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาการค านวณ (๔ ปี)  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ส่งกลับไปยัง สป.อว. แล้ว 

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการติดตามหลักสูตรในระบบ CHECO อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ส่วนกรณีเรื่องผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จะด าเนินการประสานไปยังสาขาวิชาอีกครั้ง รวมถึงการแก้ไขข้อมูลหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ มคอ.๑ สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ผู้แทนคณะก ากับติดตามการแก้ไขข้อมูล 
ให้เรียบร้อย  

 มติ รับทราบ การรับทราบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในระบบ CHECO จ านวน  
๖ หลักสูตร และอยู่ระหว่างการด าเนินการรับทราบหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร รวมทั้งได้มีการติดตามผล 
การด าเนินงานพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ทุกหลักสูตรรวมไปถึงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
 

 ๓.๒ เรื่อง นโยบายของคณะรัฐมนตรีในการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ตามที่ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีในการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ขั้นที่ ๑ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ลดค่าเล่าเรียน/
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ ๕๐ ขั้นที่ ๒ ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท ลดร้อยละ ๓๐ และขั้นที่ ๓ ตั้งแต่ 
๑๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป ลดร้อยละ ๑๐ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณส าหรับส่วนลดนี้ ร้อยละ ๓๐ คืนกลับมา
ยังมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต้องสมทบเพ่ิมเติมอีก ร้อยละ ๒๐ รวมทั้งหมดเป็น ร้อยละ ๕๐ ที่ต้องคืนให้กับ
นักศึกษา ซึ่งต้องช่วยกันชี้แจงและประประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาทราบ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนของ  
งานคลังและต้องตรวจสอบสถานะของนักศึกษาเป็นรายบุคคล รวมทั้งนักศึกษาที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) ก็ให้คืนเงินให้กับนักศึกษากลุ่มนี้ด้วย โดยไม่ต้องไปบริหารจัดการกับระบบงานของ กยศ. 

  มติ รับทราบ นโยบายของคณะรัฐมนตรีในการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้
เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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 ๓.๓ เรื่อง รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ 
และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

 นางอรทัย เพชระบูรณิน หัวหน้างานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา กล่าวว่า 
รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พร้อมทั้งสรุปข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สามารถ 
เปิดหมู่เรียนได้ ส่วนกรณีไม่สามารถเปิดหมู่เรียนได้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการประสาน  
ไปยังนักศึกษา จ านวนทั้งหมด ๑๖ คน โดยมีนักศึกษาขอเปลี่ยนสาขาวิชา จ านวน ๕ คน นักศึกษาอยู่ระหว่าง 
การติดสินใจและจะด าเนินการติดต่อกลับมายังมหาวิทยาลัย จ านวน ๔ คน นักศึกษาไม่รับสาย/ติดต่อไม่ได้ จ านวน 
๔ คน และขอค่าธรรมเนียมคืน จ านวน ๓ คน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔   

 มติ รับทราบ รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ 
และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พร้อมทั้งสรุปข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษา
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สามารถเปิดหมู่เรียนได้ 
 

 ๓.๔ เรื่อง การขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรใหม่และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .........) 

 อาจารย์สุปราณี พิศมัย ผู้แทนคณะครุศาสตร์  กล่าวรายงานความก้าวหน้า 
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ได้ด าเนินการของบประมาณมายังมหาวิทยาลัย 
เรียบร้อยแล้ว ด าเนินการวิพากษ์ภายในไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างการด าเนินการ
วิพากษ์ภายนอก ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

 มติ รับทราบ โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ได้ด าเนินการ 
ของบประมาณมายังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการด าเนินการวิพากษ์ภายนอก พร้อมทั้ ง 
ให้หลักสูตรเตรียมความพร้อมในเรื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไป  
 

 ๓.๕ เรื่อง การเชิญประชุมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 
ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน กล่าวว่า การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้องด าเนินการตาม (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ในการปรับปรุงหลักสูตรต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสภาวิชาการภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จึงจะสามารถด าเนินการส่งหลักสูตรไปยังสภาวิชาชีพต่อไป 
เนื่องจากสภาวิชาชีพต้องรับทราบก่อนเปิดภาคการศึกษา ๑๘๐ วัน  

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า (ร่าง) 
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปอาจจะไม่ใช้เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แต่จะใช้เป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
โดยมอบผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสานกับทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ในการด าเนินการ
สรา้งความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามข้อคับดังกล่าว  
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 มติ รับทราบ การเชิญประชุมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุข
ชุมชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ในการปรับปรุง
หลักสูตรต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาวิชาการภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จึงจะสามารถด าเนินการ 
ส่งหลักสูตรไปยังสภาวิชาชีพต่อไป เนื่องจากสภาวิชาชีพต้องรับทราบก่อนเปิดภาคการศึกษา ๑๘๐ วัน และมอบ
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสานกับทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

 ๔.๑ เรื่อง แจ้งการย้ายหมู่เรียนของนักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ตามที่
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดท าบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตย้ายหมู่เรียน
ของนักศึกษา ของนางสาวทิพยาภรณ์ สะละศรี เป็นนักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รหัสประจ าตัว
นักศึกษา ๖๔๑๑๐๒๑๘๑๑๐๘ ขออนุญาตย้ายหมู่เรียน จากหมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๑๘๑๑ เป็นหมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๑๘๑๒ 
เนื่องจากมีความไม่เข้าใจกับเพ่ือนในหมู่เรียนเดิม  ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการแก้ไขข้อมูล
และย้ายหมู่เรียนในระบบประวัตินักศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
ควรให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาทุกคนที่เรียน 
ในสาขาวิชาเดียวกัน ยังคงต้องท ากิจกรรมร่วมกันไปตลอดหลักสูตร จึงควรสร้างความสามัคคี ความเข้าใจของ
นักศึกษาในการรู้รักสามัคคี   

 มติ รับทราบ การย้ายหมู่เรียนของนักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คือ นางสาวทิพยาภรณ์ สะละศรี จากเดิมหมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๑๘๑๑ เปลี่ยนเป็นหมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๑๘๑๒ 
  

 ๔.๒ เรื่อง แจ้งผลการด าเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
(ออนไลน์)” 

 นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล กล่าวว่า งานทะเบียน
และประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิ บัติการ  
“การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์)” เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว พบว่ามีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว จ านวน ๘๒๗ คน จากนักศึกษาทั้งหมด ๑,๐๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๖  

 มติ รับทราบ ผลการด าเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์)” 
 

 ๔.๓ เรื่อง แจ้งแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 อาจารย์ ดร.เอกชัย แสงโสดา รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
กล่าวว่า ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การจัดการเรียนรู้  
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แบบบูรณาการกับการท างาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมอินทผาลัม มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) แผนการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน โดยคณะกรรมการร่วมกันพิจารณา 
และเสนอให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการทราบในล าดับต่อไป ในส่วนที่ ๔ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
แผนบูรณาการกับการท างาน ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี  ๒๕๖๓ 

 มติ รับทราบ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ประจ าปี 
การศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือให้สอดคล้องกับสมรรถนะของแต่ละหลักสูตรต่อไป และขอเชิญชวนให้แต่ ละหลักสูตร 
เข้าร่วมโครงการที่จะจัดข้ึนในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔  
 

 ๔.๔ เรื่อง แจ้งการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า เนื่องด้วย 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  
ศธ. ๐๒๐๖.๖/๓๒๙.๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๙ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทั้งนี้
หลักสูตรที่ผ่านการรับรอง หากอยู่ภายใต้การก ากับของสภาวิชาชีพจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่สภาวิชาชีพก าหนด 
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงจะได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเป็นไป 
ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

 มติ รับทราบ การรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวน ๙ หลักสูตร  
 

 ๔.๕ เรื่อง แจ้งการรายงานความคืบหน้าการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ตามที่ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับหนังสือจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เลขที่ อว ๐๒๐๔.๒/ว๗๖๗๒ ลงวันที่ 
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  เรื่อง ขอให้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ส่งแบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังส านักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลไปยัง ปปช. 
เรียบร้อยแล้ว 

 มติ รับทราบ การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้สาขาวิชาที่เก่ียวข้องได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลไปยัง ปปช. เรียบร้อยแล้ว  
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 ๔.๖ เรื่อง แจ้งการรับนิสิตนักศึกษาตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในแผนการรับนิสิตนักศึกษา 
ที่เสนอขอรับรองกับคุรุสภาและการรายงานข้อมูลผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ผ่านระบบ KSP Bundit 

 นางสาววณิชยา บัวสิงค า หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ กล่าวว่า ด้วยส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาส่งหนังสือเรื่องการรับนิสิตนักศึกษาตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในแผนการรับนิสิตนักศึกษาที่เสนอ
ขอรับรองกับคุรุสภาและการรายงานข้อมูลผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ผ่านระบบ KSP Bundit โดยส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาขอให้สถาบันด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาฯ ดังนี้ 

๑. รับนิสิตนักศึกษาตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในแผนการรับนิสิตนักศึกษาที่เสนอ 
ขอรับรองกับคุรุสภา 

๒. รายงานข้อมูลผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านระบบ KSP Bundit ซึ่งการรายงาน
ข้อมูลดังกล่าว ควรตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนด าเนินการส่งให้คุรุสภา ตามก าหนดการ ดังนี้ 

๒.๑  รายงานข้อมูลผู้ เข้าศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของชั้นปีแรก 
ที่เข้าศึกษาโดยมีจ านวนผู้เข้าศึกษาไม่เกินจากจ านวนที่คุรุสภาให้การรับรอง 

๒.๒  รายงานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
รองศาสตราจารย ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า กรณีที่

มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาปีที่ ๑ เกินจากแผนการรับนักศึกษา หากนักศึกษาส่วนที่เกินจากแผนการรับนักศึกษา 
จะขอใบประกอบวิชาชีพกับครุสภา เพ่ือสอบบรรจุครูจะไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากครุสภาตรวจสอบ 
จากรหัสบัตรประชาชนของนักศึกษาและจะไม่รับรองใบประกอบวิชาชีพให้กับนักศึกษาที่เกินแผนการรับนักศึกษา   

 มติ รับทราบ การรับนิสิตนักศึกษาตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในแผนการรับนิสิตนักศึกษา 
ที่เสนอขอรับรองกับคุรุสภาและการรายงานข้อมูลผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ผ่านระบบ KSP Bundit 
 

 ๔.๗ เรื่อง แจ้งการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 นางสาววณิชยา บัวสิงค า หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ กล่าวว่า ตามที่ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับหนังสือจากส านักงาน ป.ป.ช. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส 
ใจสะอาด) “Youngster with good heart” ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างส าหรับการเก็บข้อมูล 
การประเมินฯ จ านวน ๖๑ แห่ง นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดด าเนินการติดตาม
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระหว่างวันที่  ๑ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔  
และก าหนดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของการประเมิน กรอบแนวคิดและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
กลุ่มตัวอย่างและวิธีได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการประเมิน ทั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว จ านวน ๒ คน คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์ อินทรสุข และนางสาววณิชยา บัวสิงค า   

 มติ รับทราบ การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีการประชุมในวันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์ อินทรสุขและหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ 
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว 
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 ๔.๘ เรื่อง รายงานผลการด าเนินการจัดส่งวุฒิการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม
ฉบับสมบูรณ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 นางอรทัย เพชระบูรณิน หัวหน้างานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา กล่าวว่า ตามที่ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จัดส่งวุฒิการส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษาเดิมฉบับสมบูรณ์ ผ่านช่องทางออนไลน์  
เพ่ือส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะได้ด าเนินการจัดท าหนังสือตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาไปยัง
สถานศึกษาเดิม เพื่อยืนยันว่านักศึกษาที่รับเข้ามาศึกษาได้ส าเร็จการศึกษาจริง ดังนั้นจึงขอรายงานผลการจัดส่งวุฒิ
การส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ดังนี้ 

คณะ จ านวนนักศึกษา 
ทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษา 
ที่ส่งวุฒิ 

คิดเป็นร้อยละ 
ในการส่งวุฒิ 

คณะครุศาสตร ์ ๒๗๖ ๗๘ ๓๐.๖% 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๓๑๐ ๖๕ ๒๕.๕% 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑๔๓ ๕๕ ๒๑.๖% 
คณะวิทยาการจัดการ ๑๖๔ ๓๙ ๑๕.๓% 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑๔๑ ๑๘ ๗.๑% 

รวมท้ังหมด ๑,๐๓๔ ๒๕๕ ๒๔.๖๖% 
นักศึกษายังไม่ได้ด าเนินการจัดสง่วุฒิการส าเร็จการศึกษา  ๗๗๙  - - 

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
ขอความอนุเคราะห์ผู้แทนคณบดีของแต่ละคณะด าเนินการติดตามการส่งข้อมูลของนักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องจากจะส่งผลกระทบตอนส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว ๖ ภาคการศึกษา ซึ่งวุฒิการส าเร็จการศึกษาที่นักศึกษายื่นในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ๕  
ภาคการศึกษา ไม่สามารถใช้ในการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาได้  

 มติ รับทราบ รายงานผลการด าเนินการจัดส่งวุฒิการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา
เดิมฉบับสมบูรณ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ และมอบ
ผู้แทนคณะติดตามการส่งข้อมูลของนักศึกษา พร้อมทั้งมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งข้อมูล
รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ส่งเอกสาร ไปยังคณะต่าง ๆ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาต่อไป 
 

 ๔.๙ เรื่อง แจ้งผลการด าเนินการบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาในระบบทะเบียนและ
วัดผลนักศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
ตามที่ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา 
ภาคปกติชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด าเนินการบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัวลงในระบบทะเบียนและวัดผล
นักศึกษา เพื่อจัดส่งข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษาผ่านระบบคลังอุดมศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอรายงานผลการด าเนินการบันทึกข้อมูล
ประวัตินักศึกษาในระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้  
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คณะ จ านวนนักศึกษา 
ทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษา 
ทีบ่ันทึกข้อมูลสมบูรณ์ 

คิดเป็นร้อยละ 
ข้อมูลสมบูรณ์ 

คณะครุศาสตร ์ ๒๗๖ ๒๔๙ ๙๐.๒๒% 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๓๑๐ ๒๑๑ ๖๘.๐๖% 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑๔๓ ๙๒ ๖๔.๓๔% 
คณะวิทยาการจัดการ ๑๖๔ ๙๒ ๕๖.๑๐% 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑๔๑ ๘๑ ๕๗.๔๕% 

รวมท้ังหมด ๑,๐๓๔ ๗๒๕ ๗๐.๑๒% 
นกัศึกษาไม่ได้กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา ๓๐๙ - - 

 มติ รับทราบ รายงานผลการด าเนินการบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาในระบบ
ทะเบียนและวัดผลนักศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ และมอบผู้แทนคณะ
ติดตามการบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา พร้อมทั้งมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งข้อมูลรายชื่อ
นักศึกษาที่ยังไม่บันทึกข้อมูลไปยังคณะต่าง ๆ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาต่อไป 
 

 ๔.๑๐ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ด้านการศึกษาทั่วไป ประจ าปี ๒๕๖๔  

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
ตามที่ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับหนังสือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ อว ๖๕๐๑.๒๓๐๘/ 
ว.๖๙๑๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนดจัดโครงการประชุมด้านการศึกษาทั่วไป 
ประจ าปี ๒๕๖๔ เรื่อง บ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิกผันของ
สถานการณ์โลก ในวันที่ ๒๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน ระดมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ  
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป และรายงานผลการด าเนินงานของเครือข่ายศึกษาร่วมโครงการผ่านระบบ
ออนไลน์ ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยังคณะเรียบร้อยแล้ว  

 มติ รับทราบ ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ด้านการศึกษาทั่วไป ประจ าปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM) 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

 ๕.๑ เรื่อง พิจารณาแผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
กล่าวว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะด าเนินการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้วางแผนการด าเนินงานรับเข้านักศึกษาและได้จัดท าแผนจ านวน  
การรับนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน ได้ตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักศึกษาโดยการเปรียบเทียบกับแผนจ านวนการรับนักศึกษาแต่ละ  
ปีการศึกษาย้อนหลัง ๕ ปี ของนักศึกษา ภาคปกติ และพบว่ามีจ านวนนักศึกษาไม่เต็มแผนจ านวนการรับ จึงได้
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จัดท ารายงานขอ้มูลจ านวนนักศึกษาเปรียบเทียบกับแผนจ านวนการรับนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คิดเป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละ) ประกอบการจัดท าแผนจ านวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคปกติ ทั้งนี้ แผนจ านวนการรับ
นักศึกษา ภาค กศ.ปช.  ระดับปริญญาตรี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ส ารวจข้อมูลแผนจ านวน 
การรับนักศึกษาไปยังคณะต่าง ๆ และได้รวบรวมข้อมูลสรุปแผนจ านวนการรับนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแผนจ านวนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งสอดคล้องกับภาระงานของอาจารย์ผู้สอน 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า จากกรณี
ดังกล่าวสอดคล้องกับการของบประมาณรายหัวของนักศึกษาไปยังส านักงบประมาณ ซึ่งแผนการรับนักศึกษาไม่ควร 
มีนักศึกษาห่างกันมากจนเกินไป คือไม่ห่างกันเกินร้อยละ ๑๐ ของจ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวเป็นนักศึกษา  
ส่วนกรณีท่ีบางสาขาวิชามีนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานการศึกษาต่างกัน คือ ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจจะต้องเปิดไว้ ๒ ห้องเรียนตามเดิม และหากอาจารย์จะขอต าแหน่ง
ทางวิชาการต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ซึ่งต่อไปมหาวิทยาลัยอาจจะ
ต้องปรับเปลี่ยนข้อบังคับให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน  

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
จากมติคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไข) กรณีที่มีนักศึกษาขึ้นทะเบียน
รายงานตัวเป็นนักศึกษาเกินจ านวนตามแผนการรับนักศึกษาที่รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการสามารถ
เปิดรับนักศึกษาเพ่ิมได้ แต่ไม่เกินจากแผนในเล่มหลักสูตร (มคอ.๒) และกรณีที่จะเปิดห้องเรียนเพ่ิมได้ต้องมีจ านวน
นักศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ ของจ านวนแผนการรับนักศึกษาในห้องเรียนนั้น 

 มติ เห็นชอบ แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กรณีที่มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษาเกินจ านวนตามแผนการรับนักศึกษา  
ที่รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการสามารถเปิดรับนักศึกษาเพ่ิมได้ แต่ไม่เกินจากแผนในเล่มหลักสูตร 
(มคอ.๒) และกรณีท่ีจะเปิดห้องเรียนเพ่ิมได้ต้องมีจ านวนนักศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ ของจ านวนแผนการรับนักศึกษา
ในห้องเรียนนั้น โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ 
ไปยังคณะให้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลแผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี   
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมทั้งให้สาขาวิชาด าเนินการตามเงื่อนไขที่สภาวิชาชีพก าหนด จึงจะสามารถเปิดรับนักศึกษาได้  
 

 ๕.๒ เรื่อง พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ตามที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะด าเนินการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน จึงได้ส ารวจข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาไปยังคณะต่าง ๆ และได้รวบรวมข้อมูลคุณสมบัติ
ผู้สมัครเข้าศึกษาแต่ละสาขาวิชาโดยการสรุปข้อมูลแยกเป็นคณะต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเกณฑ์
คุณสมบัติการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 มติ เห็นชอบ คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท าบันทึกข้อความไปยังทุกคณะ เพ่ือ 
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัครและยืนยันข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ และ
ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หากสาขาวิชาไม่ยืนยันข้อมูลกลับมายังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนจะถือว่าสาขาวิชานั้นใช้ข้อมูลตามเดิม  



หน้า ๑๓  

 ๕.๓ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ก าหนดการรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช. ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 นางอรทัย เพชระบูรณิน หัวหน้างานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา กล่าวว่า ตามที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะด าเนินการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน จึงได้จัดท า (ร่าง) ก าหนดการรับนักศึกษา ภาคปกติ ประเภท One Stop Service และภาค กศ.ปช. 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เริ่มรับสมัครนักศึกษาในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า  
การวางแผนการรับนักศึกษา จะวางแผนงานอย่างไรให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้สาขาวิชาควรน าการประชาสัมพันธ์ 
ผ่าน Facebook เป็นตัวช่วยในการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย  

 อาจารย์ ดร.เอกชัย แสงโสดา รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
กล่าวว่า ท าอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ เรียนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดในการออกแบบการเข้าศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย ครูแนะแนว อาจจะเป็นนวัตกรรมด้านการสอนน าเข้าประกวด และส่วนของสาขาวิชาเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษา  

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
โครงการการมีส่วนร่วม ท าอย่างไรให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ รวมไปถึงการรับสมัครนักศึกษา 
คณะก็สามารถให้ข้อเสนอแนะมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ ในการมีส่วนร่วมของการรับสมัคร
นักศึกษา ควรด าเนินการอย่างไร  

 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการจัดท าแบบส ารวจออนไลน์ไปยัง
นักศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการเข้าศึกษา 
 

 ๕.๔ เรื่อง พิจารณาการสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ตามที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะด าเนินการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน จึงส ารวจข้อมูลการสอบคัดเลือกนักศึกษาไปยังคณะต่าง ๆ เพ่ือให้หลักสูตร สาขาวิชาได้พิจารณา
การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี และได้รวบรวมข้อมูลการสอบคัดเลือกนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา
โดยแยกเป็นคณะสาขาวิชา ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้แทนแต่ละคณะตรวจสอบรายละเอียดตามเอกสารอีกครั้ง 

 อาจารย์สุปราณี พิศมัย ผู้แทนคณะครุศาสตร์ เสนอแนะให้มีการพิจารณาการให้ทุน
เรียนดีกับนักศึกษา ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องรอให้นักศึกษาเรียนไปแล้ว ๑ ภาคการศึกษา
แล้วจึงจะพิจารณาการให้ทุนกับนักศึกษา เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาและสาขาวิชาทราบจ านวนนักศึกษา 
ที่ชัดเจน 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า การพิจารณา
ทุนเรียนดีให้กับนักศึกษา แต่ละคณะสามารถด าเนินการบริหารจัดการได้ โดยอาศัยมติที่ประชุมของแต่ละคณะ 
และต้องพิจารณาการใหทุนเป็นไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยจัดสรรให้ทุนดังกล่าวไปยัง
ทุกคณะในการบริหารจัดการ คณะละ ๑๐ ทุน   



หน้า ๑๔  

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
เมื่อปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้มีแนวทางการพิจารณาการให้ทุนนักศึกษา ๑ โรงเรียนต่อ ๑ ทุนการศึกษา 
แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ ซึ่งจากกรณีดังกล่าวพบว่า ทุนที่จัดสรรไปให้โรงเรียน แต่นักเรียนไม่สนใจในการสมัครทุน 
ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ จึงต้องคืนทุนกลับมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป รวมทั้งนักศึกษาไม่สนใจ
ในการเก็บชั่วโมงและไม่รักษาระดับผลการเรียนให้เป็นไปตามเงื่อนไข และกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ทางโรงเรียนจะประสานการขอทุนให้กับนักศึกษาเฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้แนวทาง
การพิจารณาดังกล่าวถือว่าเป็นแนวทางท่ีดี แต่ก็ต้องวางแผนในการบริหารจัดการให้ดีเช่นกัน 

 มติ เห็นชอบ การสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
 

 ๕.๕ เรื่อง พิจารณาการของบประมาณสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการธุรกิจออนไลน์ ๖๐ ชั่วโมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔)  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล อาจารย์ผู้น าเสนอหลักสูตร กล่าวว่า 
คณะวิทยาการจัดการได้พัฒนาจัดท าหลักสูตรเพ่ือการจัดการศึกษาตลอดชีวิต คือ หลักสูตรประกาศนียบัตร 
การจัดการธุรกิจออนไลน์ ๖๐ ชั่วโมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ จึงขออนุญาต 
ของบประมาณพัฒนาหลักสูตร ๕,๐๐๐ บาท และได้น าเสนอ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการธุรกิจออนไลน์ ๖๐ ชั่วโมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) ดังนี้ 

ข้อมูลทีน่ าเสนอ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการธุรกิจออนไลน์ ๖๐ 
ช่ัวโมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
- รูปแบบหลักสูตร ประกาศนียบัตร 
- การสะสมหน่วยการเรียน จ านวน ๓ หน่วยกิต 
- แผนการรับผู้เรียน ๒๐ คน ต่อ ๑ รุ่น 
- ทั้งหมด ๖ รุ่น ต่อ ๑ ปี  

- ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เปลี่ยนเป็น อาจารย์ผู้สอน 
- เพิ่มข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
- ตรวจสอบการนับช่ัวโมงหน่วยกิต 
- ตรวจสอบรหัสรายวิชา  
 

 มติ เห็นชอบ การของบประมาณสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการจัดการศึกษา 
ตลอดชีวิตหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการธุรกิจออนไลน์ ๖๐ ชั่วโมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) จ านวน 
๕,๐๐๐ บาท โดยให้มีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ  
 

 ๕.๖ เรื่อง พิจารณาการขอปรับแผนการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หมู่เรียน ๖๓๑๒๐๒๑๖๙๑ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔  

 นางสาววณิชยา บัวสิงค า หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ กล่าวว่า ตามที่ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ขอปรับแผนการเรียน ของนักศึกษาหมู่เรียน 
๖๓๑๒๐๒๑๖๙๑ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔ จากเดิมรายวิชา GELA105 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร เปลี่ยนเป็น 
GELA108 ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร ทั้งนี้ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่
๑/๒๕๖๔ 

 มติ เห็นชอบ การขอปรับแผนการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หมู่เรียน ๖๓๑๒๐๒๑๖๙๑ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔  โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  
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 ๕.๗ เรื่อง พิจารณาขอเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาสิทธิสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ 
ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) 

 นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล กล่าวว่า นักศึกษา 
ยื่นแบบค าร้องขอสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ภาคปกติ(เพ่ิมเติม) เพ่ือให้คณะกรรมการวิชาการ 
ได้พิจารณาสิทธิการสอบปลายภาค ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ภาคปกติ จ านวน ๒ ราย ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นักศึกษาดังกล่าวเข้าสอบปลายภาค  

 มติ เห็นชอบ การเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณาสิทธิสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ 
ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) จ านวน ๒ ราย 
 

 ๕.๘ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การออกหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา  

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า  
ด้วย งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา เนื่องจากมีการเพ่ิมหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
และขอแก้ไขเพ่ิมเติมการออกหลักฐานใบรับรองคุณวุฒิฉบับภาษาอังกฤษ เพ่ือให้คณะกรรมการวิชาการได้พิจารณา 

 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การออกหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา และแก้ไขเพ่ิมเติมการออกหลักฐานใบรับรองคุณวุฒิฉบับภาษาอังกฤษ  
 

 ๕.๙ เรื่อง พิจารณาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 นางสาววณิชยา บัวสิงค า หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ กล่าวว่า เนื่องด้วย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ของนักศึกษาหมู่เรียน 
๖๓๑๑๐๒๕๐๒๑ และหมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๕๐๒๑ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า เป็นการสลับรายวิชาในปีที่ ๔  
ภาคการศึกษาท่ี ๑ และภาคการศึกษาท่ี ๒ โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  

 มติ เห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๕๐๒๑ และหมู่เรียน 
๖๔๑๑๐๒๕๐๒๑ โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  
 

 ๕.๑๐ เรื่อง พิจารณาหารือในเรื่องการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า เนื่องด้วย 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับข้อมูลผ่านช่องทางเพจ Facebook ของส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน และช่องทางไลน์จากนักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัย จึงได้น าเสนอข้อมูลของนักศึกษาและ 
การคิดค านวณการลดหย่อนค่าเล่าเรียน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙  
ซึ่งมีผลกระทบต่อการด ารงชีพ และรายได้ของผู้ปกครองและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยรวม ทั้งนี้ให้ผู้แทน 
แต่ละคณะประชาสัมพันธ์สื่อสารกับนักศึกษา เพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องระบบขั้นตอนการด าเนินงานของส่วนราชการ 
 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
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ในส่วนของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะด าเนินการเตรียมความพร้อมข้อมูลของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อมูลจากเลขบัตรประชาชนของนักศึกษา และต้องเป็นนักศึกษาที่ช าระค่าธรรมเนียมมายังมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง
ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และจะด าเนินการจัดท าประกาศให้สอดคล้องตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป  

 มติ เห็นชอบ หารือในเรื่องการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้มอบ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเตรียมความพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  
 

 ๕.๑๑ เรื่อง พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายหลักสูตรเพื่อการ 
จัดการศึกษาตลอดชวิีต  

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ตามที่ 
คณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วาระพิจารณาที่ ๕.๑๑ 
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายหลักสูตรเพ่ือการจัดการศึกษาตลอดชิวิต มีมติเห็นชอบ  
ให้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าลงทะบียนเหมาจ่ายหลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 
๑๕๐ ชั่วโมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) ส าหรับผู้เรียนในวันเสาร์ – อาทิตย์ จากเดิม ๔,๕๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น 
๓,๕๐๐ บาท ผ่านคณะกรรมการวิชาการ ครังที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งปัญหาที่พบคือ  
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่าย หากมีการใช้บริการแล้ว สามารถน าใบเสร็จมาเบิกจ่ายที่ต้นสังกัดได้หรือไม่    

 มติ เห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายหลักสูตรเพ่ือการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต หลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) ส าหรับผู้เรียนในวันเสาร์ – อาทิตย์ 
จากเดิม ๔,๕๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น ๓,๕๐๐ บาท พร้อมทั้งมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าประกาศ
อัตราค่าลงทะเบียนต่อไป  
 

 ๕.๑๒ เรื่อง พิจารณาขอปรับแผนการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่เรียน ๖๔๑๒๐๒๐๖๔๑  

 นางสาววณิชยา บัวสิงค า หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ กล่าวว่า พิจารณา
ขอปรับแผนการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่เรียน 
๖๔๑๒๐๒๐๖๔๑ โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 

 มติ เห็นชอบ ให้ปรับแผนการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่เรียน ๖๔๑๒๐๒๐๖๔๑ โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

 ๖.๑ เรื่อง แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้ง
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี หากท่านมีความประสงค์จะเสนอ
วาระเพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ขอให้ท่านส่งเอกสารพร้อมส าเนาลงแผ่นซีดี มายัง 
งานบริหารและธุรการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้ 
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